

Số: /BC-UBND

Yên Thế, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022**

(Trình tại kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XXII)

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Sáu tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tập trung vào các nhóm giải pháp kiểm soát tốt dịch Covid-19; đồng thời, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo, giải quyết; kịp thời nắm bắt và xem xét giải quyết từng vụ việc cụ thể, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc mới phát sinh, góp phần ổn định tình hình; người đứng đầu cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện khá tốt việc tổ chức tiếp công dân, chỉ đạo tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư theo quy định; hầu hết các vụ việc KNTC, các đơn thư kiến nghị, phản ánh đã được xem xét, giải quyết kịp thời; chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm về giải quyết KNTC trong đó đã trọng tâm tìm các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc, phức tạp, kéo dài. Qua đó, tình hình KNTC trên địa bàn có chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, tiềm ẩn của tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn một số xã còn diễn biến phức tạp cần quan tâm giải quyết. Từ tháng 3/2022, tình hình tranh chấp đất lâm nghiệp ở một số xã diễn biến phức tạp, nếu không được ngăn chặn kịp thời và giải quyết dứt điểm có nguy cơ lan sang các địa phương khác, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự, có dấu hiệu bị đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động, lôi kéo đông người tranh chiếm đất.

UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp nhận đơn thư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực như: Tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản lý nhà nước ở địa phương; chủ yếu là đơn kiến nghị, phản ánh.

II. KẾT QUẢ TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác chỉ đạo điều hành

UBND huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Công văn số 08/UBND-TCD ngày

08/01/2022 về việc thực hiện tốt việc tiếp công dân, khắc phục tình trạng tập trung KNTC đông người, vượt cấp; đảm bảo công tác PCD Covid-19.

UBND huyện đã tiến hành rà soát theo Công văn số 1202/UBND-TCĐ ngày 23/3/2022 về việc thống kê các vụ việc KNTC quá hạn và vụ việc đã có Thông báo chấm dứt không xem xét, giải quyết đến nay công dân tiếp tục khiếu kiện phức tạp. Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 20/12/2021 thực hiện “hai tháng cao điểm” giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC trên địa bàn huyện. Triển khai tổ chức có hiệu quả Công văn số 2050/UBND-BTD ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra SEA Games 31, các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh và Hội nghị BCH Trung ương.

Duy trì giao ban hằng tháng với các cơ quan thuộc UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ động tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân để xem xét, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền; xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm việc với các xã, thị trấn để xem xét, chỉ đạo xử lý giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; chỉ đạo Thanh tra huyện theo dõi, xếp loại trách nhiệm chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục phối hợp với UB MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong việc tuyên truyền, vận động công dân chấp hành pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Công tác tiếp công dân

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND đã phối hợp với Thường trực HĐND và thủ trưởng các phòng, ban cơ quan huyện tổ chức tiếp tổng số 84 lượt, 64 người, 64 vụ việc (*tăng 09 lượt so với cùng kỳ năm trước*). Số đoàn đông người 0. Tiếp thường xuyên 47 lượt, 39 người với 39 vụ việc, tiếp định kỳ và đột xuất 37 lượt, 25 người với 25 vụ việc.

UBND các xã tiếp tổng số 192 lượt, 129 người, 129 vụ việc (*giảm 45 lượt so với cùng kỳ năm trước*). Số đoàn đông người 0. Tiếp thường xuyên 56 lượt, 35 người với 35 vụ việc, tiếp định kỳ và đột xuất 136 lượt, 94 người với 94 vụ việc.

3. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

3.1. UBND huyện

Tiếp nhận tổng số 14 đơn (*giảm 01 đơn so với cùng kỳ năm trước*), trong đó: Đơn tồn chưa xử lý kỳ trước chuyển sang 0, đơn tiếp nhận mới 14 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý 13 đơn, đơn trùng lặp, nặc danh không xử lý 01 đơn.

Công tác phân loại đơn: 02 đơn khiếu nại; 03 đơn tố cáo; 08 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 11; đơn không thuộc thẩm quyền 02 đơn.

Kết quả xử lý đơn: Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 01 đơn; số đơn hướng dẫn công dân 01 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện giải quyết 11 đơn.

3.2. UBND các xã, thị trấn

Tiếp nhận tổng số 67 đơn (*giảm 33 đơn so với cùng kỳ năm trước*), trong đó: Đơn tồn chưa xử lý kỳ trước chuyển sang 0, đơn tiếp nhận trong kỳ 67 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý 66 đơn; đơn trùng lặp, nặc danh không đủ điều kiện xử lý 01 đơn.

Phân loại: Đơn khiếu nại 0; đơn tố cáo 02; đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh 64. Đơn thuộc thẩm quyền UBND xã giải quyết 63 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền 03 đơn.

Kết quả xử lý đơn: Số đơn hướng dẫn công dân 03 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền UBND xã 63 đơn.

4. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền

UBND huyện: Tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ là 12 đơn (đơn năm trước chuyển sang 01 đơn, đơn phát sinh trong kỳ 11 đơn), trong đó: khiếu nại 02, tố cáo 03, kiến nghị phản ánh 07 (*giảm 01 đơn so với cùng kỳ năm trước*).

Kết quả: Đã giải quyết 11/12 đơn (Khiếu nại 02, tố cáo 02, kiến nghị 07, đạt 92%). Còn 01 đơn đang xem xét, giải quyết, tăng 7% so cùng kỳ năm trước.

UBND các xã, thị trấn: Tổng số đơn phải giải quyết là 70 đơn (đơn tồn năm trước chuyển sang 07 đơn; đơn phát sinh trong kỳ 63 đơn), (*giảm 27 đơn so với cùng kỳ năm trước*).

Kết quả: Đã giải quyết 65/70 đơn (đơn khiếu nại 0; tố cáo 02; kiến nghị, phản ánh 63) đạt 93%, còn 05 đơn đang xác minh, giải quyết, tăng 5% so cùng kỳ năm trước.

Trong quá trình xác minh giải quyết, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã cơ bản tuân thủ đúng trình tự, thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn được giao giải quyết đơn đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn khách quan, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi của công dân. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, UBND huyện thành lập tổ công tác xác minh vụ việc một cách thận trọng, khách quan; trong

quá trình giải quyết, UBND huyện thường xuyên báo cáo Huyện ủy và xin ý kiến các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để thống nhất phương án giải quyết, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, hoà giải; tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

d. Tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận của tỉnh, huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn: Tổng số quyết định, kết luận phải thực hiện là 2 (trong đó tỉnh 0; huyện 2). Đã thực hiện xong 01, còn 01 quyết định mới ban hành đang chỉ đạo thực hiện.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

5. Kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

6 tháng đầu năm, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, Chủ tịch UBND huyện đã giao Thanh tra huyện tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với chủ tịch UBND các xã: An Thượng, Hồng Kỳ, Hương Vĩ, TT Bồ Hạ, Tân Sỏi về việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thời điểm thanh tra từ 01/01/2020 - 31/12/2021. Đoàn thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện một số tồn tại, hạn chế: Tại phiên tiếp dân định kỳ của chủ tịch UBND, một số xã chưa ghi chép chưa đầy đủ thành phần như xã Hồng Kỳ, Hương Vĩ. Việc xây dựng nội quy phòng tiếp công dân chưa ban hành Quyết định, chưa thực hiện việc chi trả cho công chức, cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn như: Hồng Kỳ, An Thượng. Việc xử lý đơn có xã, thị trấn chưa thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xử lý đơn theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCT ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ như: thị trấn Bồ Hạ, Tân Sỏi; quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quá trình giải quyết đơn để kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm gây bức xúc cho công dân như xã Tân Sỏi.

6. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác tiếp dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên; Thường trực HĐND đã tiếp thu các ý kiến phản ánh chuyển đến UBND xem xét giải quyết, thường xuyên giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết KNTC; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên, hội viên

và các tầng lớp nhân dân; tham gia tích cực trong công tác hòa giải tại cơ sở; vận động, thuyết phục các thành viên, hội viên chấp hành pháp luật về KNTC, thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

1.1. Về công tác chỉ đạo điều hành

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; quán triệt, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và tổ chức đối thoại trong giải quyết KNTC.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ động có kế hoạch kiểm tra làm việc và đôn đốc các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC nhằm hạn chế tối đa những vụ việc bị hủy, sửa; ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và xem xét, giải quyết KNTC; duy trì nghiêm túc công tác giao ban hằng tháng với thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác giải quyết KNTC.

- Các xã, thị trấn đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND huyện đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; công tác tiếp công dân của người đứng đầu có chuyên biến tích cực; duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC tiếp tục được quan tâm, chú trọng; làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong giải quyết KNTC và tuyên truyền pháp luật.

1.2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Công tác tổ chức tiếp công dân được duy trì thực hiện nghiêm túc; Chủ tịch UBND huyện đã thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân theo quy định; các vụ việc phát sinh được tiếp nhận, phân loại xử lý và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Thực hiện tốt việc giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở; cơ bản công dân đồng tình kết quả giải quyết, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã giảm so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giải quyết cao; chất lượng giải quyết có chuyên biến tích cực; có sự tập trung cao trong công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ (*giải quyết dứt điểm vụ việc công dân bản Làng Dưới, xã Xuân Lương, công dân bản Chàm, xã Tam Tiến*).

2. Hạn chế, khuyết điểm

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế như:

- Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và xem xét giải quyết KNTC ở một số địa phương còn chưa kịp thời. Người đứng đầu một số xã, thị trấn, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết đơn thư của công dân. (*TT Bồ Hạ, Tam Tiến, Tiến Thắng...*).

- Việc tham mưu giải quyết đơn của một số Tổ giải quyết đơn của huyện còn chậm (*Tổ giải quyết đơn 3 công dân xã Canh Nậu, Tổ giải quyết đơn 4 công dân thị trấn Bồ Hạ, Tổ giải quyết đơn đập Cầu Đá xã An Thượng...*).

- Vẫn còn tình trạng chậm giải quyết, chậm báo cáo các vụ việc KNTC do UBND huyện chuyển về các xã, thị trấn, chậm báo cáo định kỳ theo quy định (*Tân Sỏi, Tiến Thắng, Tam Tiến ...*).

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tuy đã được quan tâm nhưng thực hiện chưa thường xuyên, sâu rộng nên chưa phát huy được hiệu quả. Mức độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, một số vụ việc các cơ quan chức năng đã giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng người khiếu kiện vẫn cố tình khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh, trung ương gây mất ổn định địa phương.

3. Nguyên nhân của những khuyết điểm

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp dân thay đổi nhiều.

- Nhận thức pháp luật KNTC của một bộ phận người dân chưa tốt, dẫn đến việc khiếu kiện vượt cấp, gửi đơn không đúng quy định.

- Một số đơn thư giải quyết chậm do có tính chất phức tạp, nội dung đơn đã từ lâu liên quan đến việc phải vận dụng chính sách để giải quyết cần phải tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan cấp trên.

- Các cấp, các ngành có thời điểm tập trung cao cho phòng chống dịch Covid-19 nên ảnh hưởng đến việc xem xét, giải quyết KNTC.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một số xã, thị trấn còn chưa quyết liệt, chưa hiệu quả.

- Năng lực, chất lượng của một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết KNTC còn hạn chế; việc bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn ở cơ sở không ổn định.

- Một số lãnh đạo phòng chuyên môn của huyện, UBND xã, thị trấn chưa chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở hiệu quả chưa cao, dẫn đến nhiều vụ việc kéo dài, công dân bức xúc.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Dự báo tình hình KNTC trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2022 vẫn diễn biến phức tạp, vẫn phát sinh trên địa bàn liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện việc hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án khu dân cư. Vấn đề tranh chấp đất rừng giữa các hộ dân với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn ... nếu không tập trung chỉ đạo, giải quyết sẽ có chiều hướng khiếu kiện đông người, phức tạp. Do vậy, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai minh bạch trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý đất rừng nhằm hạn chế những bức xúc của người dân dẫn đến khiếu nại, tố cáo góp phần thực hiện tốt các dự án, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 100% các đơn thư phát sinh trên địa bàn, thực hiện trên 90% các quyết định, kết luận sau giải quyết đơn có hiệu lực pháp luật, không có khiếu kiện đông người.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; xác định giải quyết KNTC là nhiệm vụ ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành.

3. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội trong giải quyết KNTC; làm tốt công tác dân vận chính quyền và thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; tăng cường sự tham gia của cấp ủy, chính quyền trong việc đối thoại, giải quyết các vụ việc KNTC ngay từ khi mới phát sinh, không để các điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

5. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm, hủy hoại đất rừng; ban hành sổ tay hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong việc lấn chiếm đất rừng.

6. Thường xuyên kiểm tra người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư; kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

7. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Duy trì giao ban hằng tháng về công tác giải quyết KNTC. Thực hiện nghiêm việc chấm

điểm đánh giá, xếp loại đối với chủ tịch UBND các xã, thị trấn về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

8. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn, nhất là các vụ đông người các đối tượng khiếu kiện phức tạp; tăng cường phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa cơ quan công an với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác theo dõi, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp; ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo, kích động công dân khiếu kiện trái pháp luật. Đặc biệt quan tâm đến xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất lâm nghiệp.

UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn